



## วิเคราะห์ราคาทองคำ



### แกว่งผันผวนต่อเนื่อง

ราคาทองคำเปิดตลาดเอเชียในช่วงเช้าที่ 1,624 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,597 – 1,644 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาทองแกว่งผันผวนบวกลบสลับกัน ซึ่งมีรอบการเคลื่อนไหวประมาณ 47 เทรียญ และช่วงเย็นนี้ราคาทองอยู่ที่ 1,620 เทรียญ ราคาทองแกว่งผันผวนบวกลบสลับกันมากขึ้นและเริ่มเจอแรงขายมากขึ้นหลังราคาทองปรับตัวขึ้นแรงในช่วงสองวันทำการประมาณ 10% โดยราคาทองได้รับแรงหนุนจากการที่เฟดได้ใช้นโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายในวันจันทร์ ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงและทองคำกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามสภาพคล่องของทองคำในตลาดโลกนั้น ได้ขาดสภาพคล่องเนื่องจากความผันผวนของราคา ทำให้นักลงทุนต้องมีความระมัดระวังในการซื้อขายมากขึ้น โดยกองทุน SPDR กลับมาสะสมทองคำสองวันทำการเกือบ 30 ตัน ทำให้ภาพเทคนิคราคาทองกลับมามีแนวโน้มเชิงบวกมากขึ้น โดยเฉพาะในกราฟรายสัปดาห์ ซึ่งหากราคาทองปิดได้มากกว่า 1,600 เทรียญ จะทำให้ภาพระยะกลางและระยะยาวมีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบนี้มากขึ้น และในคืนนี้ติดตามยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนและสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ ที่จะช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยงและราคาทองได้หรือไม่

แนะนำ ผู้มีสถานะซื้อระยะสั้นทยอยปิดทำกำไรบางส่วนหากราคาทองปรับตัวขึ้นแรง และมีจุด lock profit บริเวณ 1,597 เทรียญ ระยะกลางและระยะยาวถือต่อ เพื่อลุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ แต่มีจุดที่ควรลดสถานะการซื้อหากราคาทองหลุดบริเวณ 1,584 เทรียญ ผู้ไม่มีสถานะยังเน้นฝั่งซื้อต่อแต่ไม่เน้นการไล่ราคาและเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาย่อตัวเป็นหลัก และราคาทองไม่ควรอยู่ต่ำกว่า 1,597 เทรียญ โดยลดสถานะการซื้อขายลงเนื่องจากความผันผวนที่มีมากและสภาพคล่องที่ต่ำกว่าปกติ เพื่อควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น

รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ จำกัด เพื่อแสดงความคิดเห็นเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการชักชวนหรือชี้แนะให้ซื้อขายแต่อย่างใด ซึ่งรายงานนี้จัดทำด้วยความเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลที่ผู้จัดทำเห็นว่ามีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่างใด บริษัทฯ และผู้จัดทำ ไม่รับรองต่อการนำเอาข้อความในเอกสารนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ บทความดังกล่าวเป็นแนวคิดของผู้จัดทำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นนักลงทุนควรใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน



## หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ

- ดัชนีอ้างอิงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังทั่วโลกประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดัชนีอ้างอิงเพิ่มขึ้น 863.70 จุด หรือ +3.81% ปิดวันนี้ที่ 23,527.19 จุด
- ในวันนี้ ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ออกมาตรการ central bank bills swap (CBS) ครั้งที่ 3 ของปีนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นกู้ที่ไม่กำหนดวันไถ่ถอน (perpetual bond) ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า ทำเนียบขาวและพรรคเดโมแครตได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 2 ล้านล้านดอลลาร์ เพื่อรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

## ประเด็นที่ต้องติดตาม:

- ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ
- สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์

## แนวรับ-แนวต้าน

Symbol	Gold	Gold 96.5%	USDTHB
Resistance	1,630 / 1,644	25,300 / 25,500	32.91 / 33.00
Support	1,597 / 1,584	24,800 / 24,600	32.72 / 32.63